

ด่วนที่สุด



ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๒๓๕๖๒

ถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตามที่ ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูงของกระทรวงและของกรม และกำหนดให้มีการพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้กำหนดกลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการและกำหนดตำแหน่งเพื่อจัดทำบัญชีเป็นตำแหน่งของกรมอนามัยแล้ว ทั้งนี้ ในการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ ก.พ. กำหนดว่า ให้คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมอนามัย ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิบดีกรมอนามัย กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองและวิธีการดำเนินการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองและให้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองและวิธีการดำเนินการดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไป นั้น

กรมอนามัย ขอเรียนว่า อ.ก.พ. กรมอนามัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมติกำหนดสัดส่วนจำนวนคนที่จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับบัญชีของกรมอนามัย โดยให้เสนอตำแหน่งว่างละไม่เกิน ๓ ชื่อ กรณีที่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ก็ให้มีจำนวนผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดได้ และคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการที่ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเป็นบัญชีตำแหน่งของกรมอนามัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองและวิธีการดำเนินการเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมอนามัยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด จึงขอส่งประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ที่ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นบัญชีตำแหน่งของกรมอนามัย เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองและวิธีการดำเนินการเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมอนามัย พร้อมรายละเอียดตำแหน่งว่างประเภทอำนวยการของกรมอนามัย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <http://person.anamai.moph.go.th> และ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณ



กองการเจ้าหน้าที่
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๗๗



<http://bit.ly/3Wl104L>
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ